



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา /กระท่อม

ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ฉบับใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ผจก., hfocus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ว่า ขณะทำงานอยู่ระหว่างการยกร่าง จากนั้นจะต้องมีการเปิดรับฟังความเห็น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อนำมาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.อีกครั้ง

- แหล่งข่าวระดับสูงใน สธ. เผยร่าง พ.ร.บ.กัญชาตราพดแรกเสร็จแล้ว มี 77 มาตรา อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยฯ รวมถึงจัดประชุมรับฟังแบบออนไลน์และออนไลน์ที่ห้องประชุมกรมการแพทย์แผนไทยฯ ช่วงปลาย พ.ย. หรือกลาง ธ.ค.นี้ ใช้เวลา 15 วัน และจะสรุปประมวลผล นำมาปรับกับร่าง พ.ร.บ.อีกครั้ง

- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ยังไม่ปรากฏสู่สายตาประชาชน ซึ่งการหารือกับ รมว.สธ. ครั้งก่อน ได้รับปากว่าจะเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ระบุชัดเจนว่าห้ามใช้ในทางสันตนาการหรือการสูบเสฟ คงมีการเคลื่อนไหว เพราะมีคนจำนวนมากที่ใช้กัญชาเพื่อรักษาสุขภาพ แต่ถ้าห้ามโดยมีขอบเขต ต้องมาดูในรายละเอียดอีกครั้ง



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เปิดอบรมหลักสูตร Cancer Warriors รุ่นที่ 1

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, Hfocus, Thailand plus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Cancer Warriors รุ่นที่ 1 รองรับนโยบายมะเร็งครบวงจร ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง และแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ สร้างทีมต่อสู้โรคมะเร็งเป็นเครือข่ายการทำงานดูแลประชาชนให้มีความรอบรู้และมีพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งที่ถูกต้อง ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอย่างเป็นรูปธรรม

เปิดตัวแคมเปญ "Give Birth Great World"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ejan, thestandard, nation, hfocus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย ภาวะเด็กเกิดน้อยกำลังเป็นปัญหาของหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย สธ.ได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพของคลินิกส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพ เช่น คลินิกส่งเสริมการมีบุตรของกรมอนามัย 12 แห่ง ใน 12 ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ, ศูนย์ส่งเสริมการมีบุตรและรักษาผู้มีบุตรยากทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 107 แห่ง ใน 16 จังหวัด พร้อมเตรียมจัดทำแคมเปญใหญ่ระดับประเทศ "Give Birth Great World" และอาจเชิญชวนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้เข้าร่วม ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติของการเกิดเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

โครงการ Care D+

สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.ข่าวสด, เนชั่น TV.

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเป็นทีมเชื่อมโยงประสานใจ Care D+ ช่วยสื่อสารดูแลผู้ป่วยและญาติอย่างเข้าใจ เป็นญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร สร้างความเข้าใจในกระบวนการรักษา จัดการภาวะวิกฤตทางการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ล่าสุดมีบุคลากรลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเกินเป้าหมาย 1 หมื่นคนแล้ว ประเดิมชุดแรก 1 พันคนภายใน ธ.ค.นี้ เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย และ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เม.ย. 2567 ครบ 1 หมื่นคน</p> <p>รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thebangkokinsight, nbt, newtv, mcot)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ให้กับหญิงไทย อายุ 11-20 ปี ล่าสุดถึงวันที่ 15 พ.ย 66 มียอดการฉีดสะสมแล้ว 163,160 โดส โดย 10 จังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร นครพนม ตราด ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรปราการ พังงา และอำนาจเจริญ ซึ่งวัคซีน HPV ได้ทยอยส่งลงถึงพื้นที่ครบ 1 ล้านโดสแล้ว พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรณรงค์เชิญชวนหญิงไทยอายุ 11-20 ปีในพื้นที่เข้ารับการฉีด โดยในเดือน พ.ย. 66 ได้เร่งจัดบริการฉีดในสถานศึกษา และ ธ.ค. 66 จะมีการจัดบริการฉีดครอบคลุมเพิ่มเติมในสถานประกอบการ และสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>	
<p>แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., isranews, thecoverage)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบข้อเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งจะมีปลัด มท. เป็นประธาน ปลัด สธ. เป็นรองประธาน โดยขั้นตอนต่อไปบอร์ดได้มอบหมายให้คณะกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาร่างคำสั่ง และเสนอให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ</p>	
<p>แจ้งจับ อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผจก.)</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณี อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต เปิดทำการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และโรคชนิดต่างๆ ด้วยศาสตร์ใหม่ ว่า เรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1.การดำเนินคดีทางกฎหมายที่ต้องคุ้มครองประชาชนที่ไปรับการรักษา และ 2.การใช้ลักษณะความเชื่อ ต้องไปดูว่าเกิดความเชื่อในลักษณะเหมือนลัทธิหรือไม่ หรืออาจจะเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดจากการเหนี่ยวนำทางจิตใจที่เป็นลักษณะอุปาทานหมู่ หากมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตจริง ทางกรมสุขภาพจิตจะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้ ซึ่งลักษณะการสร้างความสำเร็จในคนกลุ่มมาก ทางวิทยาศาสตร์อาจจะอธิบายได้ถึงผลยาหลอก หรือทางการแพทย์เรียกว่า พลาซีโบเอฟเฟกต์ (Placebo Effect)</p> <p>-นายชาติรี พินัย ผอ.กองกฎหมาย กรม สบส. นำเอกสารหลักฐานเข้าพบ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. และ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.4 ปคบ. แจ้งความดำเนินคดีกับนายเกียรติ สมคิด อายุ 53 ปี หรือ อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต กรณีเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการตบและถีบ ในความผิด 3 ข้อหา ได้แก่ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ วิสามันต์บันเทิง</p> <p>- งามถึงเหตุผลที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พุดว่า สธ.เอาผิด อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต 3 ข้อหา หลังตรวจสอบไม่ได้รับอนุญาตไม่เข้าข่ายผู้ประกอบการวิชาชีพ ทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย หรือแพทย์ทางเลือก เพราะ อ.เอก ฝ่ามือพลังจิต ก็แค่หมอนวดเหมือนหมอนวดแผนโบราณทั่วไป ที่นวดผู้ป่วยบ้างไม่หายบ้าง ถ้าคิดจะเข้มกฎหมายกันจริงจัง ควรขึ้นไปชั้น 14 รพ.ตำรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>-กรณีที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์การรักษาโรคตาด้วยความเชื่อส่วนบุคคล (ตบไหล่พลังจิต) แต่พบว่าจากสภาพดวงตาที่มองเห็นเลื่อนรางกลับบอดสนิท นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ. เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า การตบไหล่พลังจิต ไม่ใช่วิธีการรักษาโรคทางตาโดยทั่วไปที่สามารถทำให้กลับมามองเห็นได้ปกติ และอาจจะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่งผลเสียอย่างอื่นตามมาได้ ควรพบจักษุแพทย์ที่ชำนาญการเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัย</p> <p>แผ่นดินไหว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, คมชัดลึก, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มุมข่าว, one31)</p> <p>- กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 เวลา 08.37 น. เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ลึกลงไปได้ดินประมาณ 9 กิโลเมตร และศูนย์กลางห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปทางทิศเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร โดยวัดความแรงได้ถึงขนาด 6.4 ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วรัฐฉานจนถึงพื้นที่หลายจังหวัดของภาคเหนือตั้งแต่ จ.เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น รวมทั้งกรุงเทพฯ สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้อย่างชัดเจน</p> <p>- ผู้สื่อข่าวรายงาน อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ศูนย์สกลนคร เป็นอาคารสูง 9 ชั้น มีอาคารสั่นไหวอย่างรุนแรง โดยได้อพยพผู้ป่วยและบุคลากรทั้งหมดออกจากอาคารดังกล่าวแล้ว โดยย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่ตึก 8 ชั้นแทนเป็นการชั่วคราว และมีการประกาศปิดใช้งานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว</p>	
<p>วันส้วมโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, Mcot, Hfocus, New18)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2566 (World Toilet Day 2023) และปาฐกถา หัวข้อเร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดภัย ใส่ใจดูแล พร้อมสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค โดยมี พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม</p>	
<p>โรคเบาหวานและโรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวในเวทีเสวนาหัวข้อ การผนึกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดการโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทย ว่า โรคเบาหวานและโรคอ้วนเกิดจากสภาพความเป็นอยู่ สังคม การใช้ชีวิต ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับ สธ. ได้ร่วมกับ บจก.โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา ในโครงการ Affordability project เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการคัดกรอง การวินิจฉัย และการรักษาโรคเบาหวานในพื้นที่ชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และการรักษาโรคเบาหวานแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพขึ้น</p>	
<p>บุกทำลายเครือข่ายทุนจีน – เวียดนาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, อีจัน, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, News18, Tnews, Mcot, PPTV, detective-news, Thailand plus, cops-magazine, FM91, Ch3)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาการแทนเลขาธิการ อัย. และภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อัย. พร้อมตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมแถลงผลการจับกุมคดีสำคัญ 2 คดี ยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า 42 ล้านบาท สำหรับคดีแรกเป็นเครือข่ายชาวเวียดนาม โฆษณาขายนมผงโอ้ววดสรรพคุณเกินจริง ตรวจสอบโกดังพื้นที่ จ.ชลบุรี ยึดนมผงหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวม 43,411 ชิ้น มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท และตรวจสอบโกดังนายทุนจีนพื้นที่บางขุนเทียน กทม. ยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ, ยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ และเช็ทซ์ทอย ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ยึดของกลาง 6,744 ชิ้น มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท</p>	
<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยเคล็ดลับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์แผนไทยเนื่องในวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ด้วย 5 สมุนไพรผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ได้แก่ มะระขี้นก ตำลึง เตยหอม ผักเชียงดา และข้าพลุ พร้อมแนะนำยามฤๅษะเมหะ ตำรับยา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทยที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด รักษาผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สารกัมมันตรังสีตกค้างในอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- อย. กรมประมง และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกันดำเนินการเฝ้าระวังสุ่มตัวอย่างตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่อาจตกค้างในอาหารทะเลนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านนำเข้าและร้านอาหารญี่ปุ่นภายในประเทศอย่างเข้มงวด โดยกรมประมงได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก อย. ในการตรวจสอบสินค้าปลาและกุ้งแช่เย็น แช่แข็ง ส่วน อย. ทำการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำอื่น ๆ เช่น หมึก หอย และปู และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์</p>	
<p>สสจ.สระแก้ว รับรองหมอพื้นบ้าน 25 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นางล่องจันทร์ คำภีรานนท์ รอง นพ.สสจ.สระแก้ว พร้อมด้วยนายธีระ แสงสุรเดช หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีมอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน จำนวน 25 คน ที่ห้องประชุมสิรินธร สสจ.สระแก้ว</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เผยเขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรแล้ว 6 ราย ได้แก่ นครราชสีมาและบุรีรัมย์ จังหวัดละ 2 ราย, ชัยภูมิและสุรินทร์ จังหวัดละ 1 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต</p>	
<p>เงินเร่งรัด อย.ไทยเร่งออกใบรับรองยารักษา มะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ch7)</p> <p>- นายณัฏฐ์ ศรีสรรพวงค์ รมช.พณ. เผยถึงการหารือกับรัฐมนตรีการค้าจีน ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้า ในการประชุมเอเปก ซึ่งทางจีนยืนยันว่ายารักษา มะเร็งของจีนประสบความสำเร็จ นำไปขายทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป โดยผ่าน อย. ของทั้งสหรัฐฯและยุโรปแล้ว แต่ยังไม่ผ่าน อย. ของไทย โดยรัฐมนตรีการค้าจีนฝากให้ช่วยเร่งรัด รวมถึงประสานไปยังสศ.ต่อไป ทั้งนี้ ยารักษา มะเร็งของจีนดังกล่าวมีราคาย่อมเยารวกว่ายาต้าน มะเร็งปกติ</p>	
<p>ช่วยเหลือคนไทยอยู่ในที่เมืองเล้าก่าย ประเทศเมียนมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, INN)</p> <p>- พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. กล่าวถึง กรณีการช่วยเหลือคนไทยอยู่ในที่เมืองเล้าก่าย ประเทศเมียนมา ว่า ยังปลอดภัยดี เมียนมาวางแผนการเตรียมการอพยพคนไทยเหล่านี้ไปเชียงใหม่หรือผ่านคุณหมิง ประเทศจีน ขณะนี้กำลังพิจารณาร่วมกันอยู่ รวมถึงหารือนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และสั่งการไปยัง สภ.เชียงใหม่ รวมถึงศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมใช้สถานที่ของตชด.เป็นที่พัก จัดเตรียมแพทย์และเจ้าหน้าที่ พม. ดูเรื่องกลไกการคัดแยกเหยื่อ</p>	
<p>ทิศทางการบำบัดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p> <p>- ทิศทางการบำบัดยาเสพติดโดยในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ได้ประกาศเดินหน้า Quick Win ตั้งมินิรัฐญารักษ์ให้ครบทุกจังหวัดใน 100 วัน ยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดและฟื้นฟู ตาม พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ซึ่งรัฐบาลจะต้องทำให้เกิดผลรูปธรรมให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย อุ่นใจ มีที่พึ่งที่หวัง ปลอดภัย</p>	